



วัดเซนต์หลุยส์ ปี 2021 COVID รอบใหม่ #17 สัปดาห์ที่สองเทศกาลธรรมดา อาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2021

### โควิดรอบแรก 286 วัน

โควิดรอบใหม่นี้ ระยะเวลายาวนานเท่าไร คงต้องขึ้นกับวินัยของแต่ละคน เพื่อรักษาชีวิตให้ปลอดภัยกับเชื้อโรคร้ายที่ยังคงวนเวียนกลายพันธุ์แพร่อยู่ทั่วไป หากใครดูแลตัวเองอย่างดี ก็ปลอดภัย จึงทำให้ดูเหมือนว่าเชื้อร้ายหมดไป แต่ถ้าใครยังประมาทและทำตัวหลงทางเรื่อยไป สักวันสักครั้ง จะต้องเจอกับโรคร้ายที่พร้อมจะเบียดเบียนเสมอๆ

ให้เราพร้อมตั้งรับและปกป้อง พร้อมปรับตัวเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เดินต่อไปอย่างดูแลตัวเองให้ปลอดภัย ในเวลาเดียวกันกลับกลายเป็นการสร้างกำแพงบุคคลอื่นให้ปลอดภัยด้วย วัดเซนต์หลุยส์เลือกการเดินทางแบบรับและรุกไปพร้อมๆกัน สร้างวินัยด้วยการทำตัวเองให้ปลอดภัยด้วยมาตรการสาธารณสุขแบบเข้มงวดสูงๆไว้หนึ่งขั้นปกติ และเพื่อฝึกเดินก้าวต่อไป เพื่อให้อยู่รอดกับเวลาที่ไม่หยุด トラบไตที่ชีวิตไม่สิ้นก็เดินไป ชีวิตไม่เดินก็สิ้นใจ

เป็นโอกาสที่เรากำลังออกเดินทางไปกับพระเยซูเจ้าพ่อช่วยพระองค์ประกาศข่าวดีแห่งความรอดพ้น จากคำสอนแรกเรื่อง “ความสุขที่แท้จริง จนถึงบทบัญญัติรักพระและเพื่อนมนุษย์” เพื่อจะได้บรรลุถึงเป้าหมาย จำเป็นต้องผ่านหนทาง ความจริงและชีวิต ด้วยไม้กางเขนเพื่อจะได้สวมมงกุฎอันงดงามจากองค์พระผู้เป็นเจ้าบนสวรรค์ จะเป็นมงกุฎที่สวยงามด้วยหนามที่มาจากดวงหทัยของพระองค์

โควิดรอบใหม่นี้ สอนเราให้รักชีวิต ขจัดเชื้อร้าย และสร้างชีวิตใหม่จิตใจใหม่ เอาไว้สำหรับการช่วยเหลือผู้อื่นให้รอดพ้นจากการถูกเบียดเบียน มีหลายเรื่องที่มีมนุษย์ปล่อยละเลย บัดนี้โควิดเปิดโปงบ่อน บาร์ หรือบ้านช่องที่แอบซุ่มทำผิดศีลธรรม จนกลายเป็นแหล่งแพร่เชื้อกระจาย เปิดโปงออกมาให้ทุกคนรับรู้ ว่านี่คือ “เชื้อโรคร้าย” และ “แหล่งเพาะเชื้อ” ที่ต้องทำลายและปราบให้หมดไป มิฉะนั้นจะกลายเป็นโควิดรอบต่อไปที่ระบาดซ้ำอีก

นอกจากโควิดสอนเรา เราก็สอนโควิด ด้วยการปรับเปลี่ยนชีวิตให้สอดคล้องกับเครื่องหมายเวลาที่พระเจ้าบอกเตือนเรา ให้เราก้าวออกจากที่อย่างมั่นคง มั่นใจว่าเราอยู่กับพระเจ้า และนำทางเรา เคียงข้างเรา และประคับประคองให้เราเดินด้วยความรักและมุ่งหน้าสู่ความสุขที่แท้จริง ด้วยหนทางความจริงและชีวิต “ไม้กางเขน” เพื่อรับมงกุฎสวรรค์จากพระบิดาเจ้า

ขอแม่พระช่วยพาเรา และนักบุญยอแซฟเฝ้าระวังทุกคนให้ปลอดภัย

พ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม  
เจ้าอาวาสวัดเซนต์หลุยส์ กรุงเทพฯ